



LPRU NEWS : ปีที่ 4 ประจำวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

## คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ราชภัฏลำปาง' 66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ ราชภัฏลำปาง'66 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยได้รับเกียรติจากนายจำลอง กั้นเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมี ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ ราชภัฏลำปาง'66

งานวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ราชภัฏลำปาง'66 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระองค์ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การทดลองวิทยาศาสตร์จากนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 รายการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ราชภัฏลำปาง 66 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





## มร.ลป. จัดมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมพลังราชภัฏจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 3



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมพลังราชภัฏจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 3 และการแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Marketplace เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ทั้งในส่วนของตลาดกายภาพ และตลาดออนไลน์ หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้ขายในตลาด โดยให้มีแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งทางการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุภชัย ไวยาวังมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวิษณุธวัช อัจฉริยะฉัตร ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายสุรีย์มาศ กล่อมกมล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง นายบุญศักดิ์ ชัยสุทิวังค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นางสาวปิยวดี ทวีกิจจินดา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด





## มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ



ร.ต.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุญย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.รัชนิวรรธม มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.พิบูล แสงงาม อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.พงศ์ทวี ทักวา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และอ.นริศรา ภาษิตวีโรธรรม อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาศรินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิจิตรสงคราม ประธานภูมิภาค กลุ่มภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือจะดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมกัน 2 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา การพัฒนาทีมสนับสนุน (Coach & Coaching) ในการเรียบเรียงผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบพุ่งเป้า ที่จะขอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยละ 3 - 5 คน เพื่อจะสนับสนุนให้ขอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมภายในปีงบประมาณ 2567 นี้ต่อไป และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน์ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อรองรับระบบการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า และการศึกษาลดเวลาชีวิต ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้มีการลงนาม MOU ที่สามารถเรียนข้ามมหาวิทยาลัยทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และนำมาเทียบโอนกันได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน และจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยละ 5 รายวิชา รวมถึงรูปแบบการลงทะเบียน การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการเก็บสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต และการเทียบโอนระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

## คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 และกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 และกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

โดยการประชุมในครั้งนี้มี ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 11 และกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน มีผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





## มร.ลป. รายงานความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้ โครงการการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยการนำของ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจกรรมพิเศษ และตัวแทนนักวิจัยในโครงการฯ ได้แก่ อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ผศ.นราธิป วงษ์ขันธ์ ผศ.ดร.วิศว์ เศรษฐภูกร และ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร คณะนักวิจัยในโครงการฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

การรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัย ฯ ในครั้งนี้ มีตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอถาวร นายอำเภอเถิน ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ปลัดอำเภอเกาะคา และตัวแทนอำเภอแจ้ห่ม โดยนำเสนอผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 5 ข้อของโครงการ ฯ ประกอบด้วย ผลการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย : ก่อเกิดกลไกระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เชิงปฏิบัติ: เกิด Platform ระดับตำบลทำให้กลุ่มครัวเรือนยากจนที่ได้จากการค้นหา และสอบทานเข้าสู่กิจกรรมลดรายจ่าย และกิจกรรมยกระดับรายได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียม "คน" เตรียม "พื้นที่" โดยนำร่องใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน อำเภอถาวร อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแจ้ห่ม ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ภายหลังการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้คำแนะนำ รวมถึงข้อสังเกต ในหลากหลายประเด็น เช่น ฐานข้อมูล "ครัวเรือนยากจน" ที่ต้องจำแนกรายละเอียดสัดส่วนของครัวเรือนยากจน สภาพปัญหา แนวทาง วิธีการแต่ละพื้นที่อาจไม่เหมือนกัน ดังนั้น การดำเนินงานต้อง "ถูกคน" "ถูกต้อง" และ "ถูกวิธี" ส่วนระบบสารสนเทศ ควรเป็นระบบที่ลดความซ้ำซ้อน ความแตกต่างอย่างไรกับระบบ TPMap Tha QM และหน่วยงานราชการสามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อลดปัญหาความยากจน



**วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 66**  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BC6 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
เรียน - เล่น - งาน - อัจฉริยะ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
**18-20 สิงหาคม 2566**  
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

☎ 054 241 052  
✉ science@lpru.ac.th

### Rally วิทยาศาสตร์

แคทรินของรางวัล | นิทรรศการหลากหลาย

**กิจกรรมเสวนา**  
กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากแผนงานวิจัย การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง

**กิจกรรมการแข่งขัน**

- E-Sport : ROV
- การพูดทางวิทยาศาสตร์
- โครงการวิทยาศาสตร์
- ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
- วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สิ่งประดิษฐ์ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)





# มร.ลป. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานเปิดบ้านการศึกษา ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน พร้อมด้วย อ.เกษร วงศ์อุปราช หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ นางสาวหอมฉวี ศรีศรี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานเปิดบ้านการศึกษา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมยกสาย โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วสุไชย ชวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2566 นักเรียนที่สนใจสามารถรับใบสมัคร การเข้าศึกษาต่อได้ที่อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 - 237399 ต่อ 5162 , 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ

## โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ ชวนนาตัวน้อย สืบสานภูมิปัญญา รุกคุณค่าข้าว "อนุรักษ์สร้างสุข ปลุกข้าวพันธุ์สีชมพู"

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ ชวนนาตัวน้อย สืบสานภูมิปัญญา รุกคุณค่าข้าว "อนุรักษ์สร้างสุข ปลุกข้าวพันธุ์สีชมพู" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคมบนฐานสถาบันทางครอบครัว นอกจากนั้นยังช่วยปลุกฝัง และสืบสานภูมิปัญญา รุกคุณค่าข้าว พร้อมทั้งได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และยังเป็นการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากกิจกรรม 1) การเพาะต้นกล้า จนมาถึงวันนี้กิจกรรม 2) อนุรักษ์สร้างสุข ปลุกข้าวพันธุ์สีชมพู และการดูแลและสังเกตการเจริญเติบโตของต้นข้าว โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 218 คน





## ผศ. มร.ลป. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแปล และการล่ามจีนไทย - ไทยจีน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ



ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ เปิดเผยนางสาวอู๋ฉินยารณ์ ศรีเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแปลและการล่ามจีนไทย - ไทยจีน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Flash Express เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณวิมลกล สิงหราช Education Partnership Expert จากบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด และ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวพิธีเปิด

การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการล่ามและการแปลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งและอีคอมเมิร์ซ และเป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรชั้นสูงด้านการแปลและการล่ามภาษาจีน - ไทยกับมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการแข่งขันจากรอบคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองรอบได้แก่ การแปลบทความ (จีนไทย-ไทยจีน) ในภาคเช้า และการล่ามบทสนทนาและการล่ามจากวิดีโอข่าว (จีนไทย - ไทยจีน) ในภาคบ่าย โดยคณะกรรมการการแข่งขันการแปลบทความจีนไทย-ไทยจีนในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กิตติธิน ยงประพัฒน์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง อ.ปานชีวา บุตรราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักแปลนิยายจีน หลากหลายเรื่อง อาทิ 13 บุพผาแห่งน่านกิง Ms.Lai Lin อาจารย์ชาวจีนประจำสถาบันขงจื่อ มช. และผู้ก่อตั้ง Wechat Official 4.0 Hi - Fun Translation คณะกรรมการการแข่งขันการแปลล่ามจีนไทย - ไทยจีนในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.दनัยธัญ พงษ์พัชรารเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และผู้อำนวยการฝ่ายไทยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียนช่องฟ้าซินเชิงวานฉิมบารุง นักแปลภาษาจีน - ไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดการและที่ปรึกษาวิชาสหกิจจีน-ไทยหลายแห่ง ผศ.ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงสื่อการเรียนรู้อาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

บริษัท สอนภาษา จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy)

**Microsoft 365 และทักษะสมรรถนะดิจิทัล**

13 ก.ย. 2566  
09.00-16.00

อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่

Dr. Nattaporn Chuanthong Service Director (LPRU, Anusara Jit)

Dr. Nattaporn Chuanthong Service Director (LPRU, Anusara Jit)

www.lpru.ac.th | www.lpru.ac.th | 063-7979636

สำนักวิทยบริการฯ เปิด

# 5 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมวิดีโอการสอน ทำแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียน สอบผ่านระบบวัดระดับดิจิทัล และรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

**ฟรี**

**ITA LPRU 2023**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการธุรกิจคอร์สปั่น Growth & Goals เต็มสู่เป้าหมาย

**NO GIFT Policy**  
"ง้อให้ งอรับ"

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษาที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ  
ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

Activate Windows และติดตั้ง Microsoft Office ด้วย KMS ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดฟรี

www.lpru.ac.th | www.lpru.ac.th | 063-7979636

**ห้ามสูบบุหรี่**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%

ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท